

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TỈNH BÌNH PHƯỚC
ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 231/BC-ĐQLTT
V/v giải trình ý kiến,
kiến nghị của cử tri

Bù Đăng, ngày 20 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: HĐND huyện Bù Đăng

Thực hiện theo công văn số 34/HĐND huyện Bù Đăng ngày 21/8/2023 về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Phú – Thôn 3 xã Đức Liễu huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá VII:

Đội Quản lý thị trường số 3 trả lời như sau:

Lực lượng quản lý thị trường thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật, trong đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với mặt hàng Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là các loại vật tư nông nghiệp quan trọng trong sản xuất trồng trọt và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp của người dân do vậy. Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, về việc kiểm tra giám sát tình hình kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đội Quản lý thị trường số 3 đã tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống các hành vi vi phạm trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV theo địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Qua đó, cơ bản kiểm soát các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi vi phạm đều được phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền pháp luật được chú trọng thực hiện góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV.

Trong năm Đội đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận tin báo của nhân dân và đã kiểm tra xử lý 11 cơ sở, cho ký cam kết đối với tất cả các cơ sở

kinh doanh phân phân bón, thuốc BVTV không kinh doanh phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và các vi phạm khác. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trên đây là báo cáo trả lời cử tri của Đội Quản lý thị trường số 3.

Nơi nhận:

- HĐND huyện Bù Đăng
- Lưu VT



Nguyễn Mạnh Chiến